
เอกสารขาว

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ9งแวดลอ้ม โทร ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๖๒ - ๓

“การพัฒนาท่ียั่งยืนตองสมดุลกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกับป ญหาอุปสรรคและข อเสนอแนะ

ที่ไดจากการสัมมนา เรื่อง “การจัดการสารอินทรียระเหย (VOCs) ในเขตควบคุม

มลพิษ จังหวัดระยอง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ระหวางเวลา

๐๘.๓๐ - ๑๖.๔๐ นาิกา ณ หองแมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด

คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยเห็นควรนำไปประกอบเป นเนื้อหาของ

(ราง) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 

กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังนี้

๑) ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง 

๑.๑) คุณภาพอากาศ

๑.๒)คุณภาพนํ้า

๑.๓)ตะกอนดิน

๑.๔) กากอุตสาหกรรม

๒) ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณสุขภาพ

๓) ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและแผน 

๔) ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย

๕) ประเด็นเกี่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมาธิการ

ดานส่ิงแวดลอม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม วุฒิสภา ไดมีการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๖ 

ณ หองประชุมกรรมาธิการ CA 331 ชั้น ๓ โดยการประชุมคร้ังนี้

เปนการประชุมตามแนวทาง “สำนักงานสีเขียว”

ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในรปูแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส

แทนการใชกระดาษ สรุปไดดังนี้

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

๑

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วุฒิสภา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญสง  ไขเกษ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการดานสิ่งแวดลอม



๖) ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

๗) ประเด็นเกี่ยวกับเทคนิควิชาการ

๘) ประเด็นเกี่ยวกับขอมลู

๙) ประเด็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

๑๐) ประเด็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ9งแวดลอ้ม โทร ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๖๒ - ๓

“การพัฒนาท่ียั่งยืนตองสมดุลกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”

เอกสารขาวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วุฒิสภา 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๖


